

การแก้ปัญหาสภาพคล่องเพื่อการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2541/42

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยวาทะการคลังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการสวนมัน ผู้เพาะขยายการโม่อัดมันเม็ด ผู้ประกอบการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ด และผู้ประกอบการโรงแปง เพื่อเตรียมการรองรับผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาดมากในระหว่างเดือนธันวาคม 2541 - เมษายน 2542 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับวงเงิน 4,100 ล้านบาทที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องดังกล่าว ได้เตรียมการไว้ดังต่อไปนี้

1. สมาคมธนาคารไทย รับดำเนินการประสานกับธนาคารพาณิชย์ในการจัดสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกประเภท ส่วนผู้ประกอบการโรงอัดมันเม็ด และโรงแปงจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เพาะขยายกิจการอุตสาหกรรมในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1
2. ธสน. รับดำเนินการในส่วนของการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกแก่ผู้ประกอบการส่งออกมันเม็ด/มันเส้น รวมทั้งการให้สินเชื่อแพ็คเกจเครดิตผ่านธนาคารพาณิชย์ และการให้สินเชื่อโดยตรงในอัตราไม่เกินร้อยละ 11 ต่อปี
3. IFCT รับดำเนินการในส่วนของการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโรงแปง ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1
4. บอย. รับดำเนินการในส่วนของการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท ใวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.5

สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องหลักประกัน และประสงค์จะนำสินค้ามาค้ำประกันเงินกู้ นั้น สถาบันการเงินก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการกู้ และโครงการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวนำเสนอ เป็นสำคัญด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องบรรลุผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความร่วมมือสมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในการจัดหาสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

มันสำปะหลัง รวมทั้งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินของรัฐให้การสนับสนุนจัดหา
สภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

สำหรับผู้ประกอบการลานมันนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้รับที่จะจัดหามาตรการให้ผู้ประกอบการ
ดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเช่นเดียวกับผู้ประกอบการโรงอัดมันเม็ด
และโรงแปง และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการอนุมัติการให้สินเชื่อของ
สถาบันการเงินที่กล่าวข้างต้น เพื่อรับทราบข้อมูลและจัดหามาตรการรองรับเพื่อช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการ
การผลิตมันสำปะหลังในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปด้วย